

กลายเป็นประเด็นร้อน ที่ถูกจับตามองขึ้นมาทันควัน กรณี “นายตำรวจใหญ่” รุกพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติทับลาน สร้างบ้านพักตากอากาศ

เรื่องนี้เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ภายใต้การบูรณาการร่วมกันของเจ้าพนักงานหลายฝ่าย ทั้งทหาร ตำรวจ และหัวหน้าเขตจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ 2 (สวนห้อม) ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ ซึ่งสร้างเป็นบ้านพักตากอากาศ เลขที่ 163 หมู่บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ 2 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา มี ตีม อุทัย อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 242 บ้านน้ำซับ หมู่ 11 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา รับจ้างดูแลและทำความสะอาดบ้านพักดังกล่าว เป็นผู้ร่วมตรวจสอบและให้ข้อมูลต่อเจ้าพนักงาน

สำหรับบ้านพักตากอากาศดังกล่าว ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบติดลำธารสาธารณะ มีรั้วรอบพื้นที่ มีทางเข้าติดกับถนนสาธารณะ ภายในมีสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารที่พักและอาคารอื่นๆ จำนวน 6 หลัง จากการสอบถาม “ติ่ม” ซึ่งรับจ้างทำงานมาตั้งแต่ปี 2548 ทราบว่า ที่ดินและบ้านพักเป็นของนายตำรวจใหญ่ท่านหนึ่ง สร้างเอาไว้เพื่อพักผ่อน และนานๆ จะมาพักครั้งหนึ่ง

นอกจากนี้ “ติ่ม” เล่าว่า ที่ดินแปลงดังกล่าวมีนายตำรวจระดับสูงคนหนึ่งและภรรยา มอบให้นายตำรวจใหญ่ และเมื่อเจ้าพนักงานใช้เครื่องมือตรวจวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม (จีพีเอส) จำนวน 6 จุด พบว่าพื้นที่ก่อสร้างมีเนื้อที่ประมาณ 13 ไร่ 1 งาน 75 ตารางวา และเมื่อตรวจเปรียบเทียบกับแผนที่ แบบท้ายพระราชกฤษฎีกา พบว่าบริเวณที่ก่อสร้างบ้านพักตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน

เมื่อเป็นเช่นนี้ เจ้าพนักงานจึงมอบหมายให้ ผาด บัวบาน พนักงานพิทักษ์ป่า ระดับ ส.2 ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.วังน้ำเขียว เพื่อให้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าของที่ดินและบ้านพักตากอากาศตามพยานหลักฐาน

เบื้องต้น ในความผิดฐาน 1.ร่วมกันก่อสร้าง หรือทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือ หรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

2.ร่วมกันยึดหรือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า, ทำด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายหรือทำให้เสื่อมสภาพแก่ดิน หิน กรวด หรือทราย ตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ มาตรา 16 (1), (4)

3.ร่วมกันกระทำความผิดด้วยประการใดๆ โดยมีชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการทำลายหรือทำให้สูญหาย แก่ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นของรัฐ หรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้แก่รัฐ

4.ร่วมกันยึดถือ ครอบครอง ทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัย ในที่ดิน กั้นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทำความผิดด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่า ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14

ประเด็นสำคัญ แม้ พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล



กระดาน
ความคิด

ไพศาล สังข์โสภา

‘รุกป่า’อย่าให้เหลื่อมล้ำ

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ยอมรับว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) สั่งการให้กำกับดูแลและกล่าวด้วยว่ายังมีกลุ่มคนอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในสำนวนไม่สามารถเปิดเผยได้

แต่ประเด็นที่น่าสนใจไปกว่านั้น คือ การบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติในทำนองนี้ ถ้าเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ คนรวย นายทุน และคนที่มีชื่อเสียง มักจะเป็นข่าวอยู่แต่ในช่วงต้นของการทำคดีเท่านั้น จากนั้นก็เงียบหายไปไม่มีอะไรสืบหน้า ส่วนใหญ่จะอ้างความซับซ้อนของคดีที่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องจำนวนมาก หรือไม่ก็เป็นการบุกรุกและถือครองในชื่อของบุคคลอื่น เช่นเดียวกับกรณีนี้

ไม่ว่าแล้วแต่ 2 คดี ที่มีหมายจับพระธัมมชโย คือคดีร่วมกันบุกรุกป่า ก่อสร้างสวนป่าหิมวันต์ อ.ภูเรือ จ.เลย และคดีบุกรุกพื้นที่ป่า ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม เวลต์พีช วิลเลจ เขาใหญ่ ก็ไม่สามารถทำอะไรได้

แต่ถ้าเป็นชาวบ้าน ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม กรณีมีที่ทำกินอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และแม้บางครั้งเรือยนต์อยู่มาก่อนการประกาศเป็นเขตป่าสงวนฯ ด้วยซ้ำ จะเห็นว่า การเอาผิดและดำเนินคดีเป็นไปอย่างรวดเร็ว เช่นที่ชาวบ้านในหลายพื้นที่กำลังได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐบาลอยู่ในเวลานี้ ก็เช่นเดียวกัน

นี่คือ “ความเหลื่อมล้ำ” อีกอย่างหนึ่ง ที่มีการพูดถึงและเรียกร้องมานานให้แก้ไข รวมทั้งในกรณีสร้างความปรองดองที่รัฐบาลกำลังขับเคลื่อนอยู่ด้วย

และชาวบ้านก็ยิ่งสมความรู้สึกที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากรัฐบาลมานาน ทั้งที่ความจำเป็นในการอยู่อาศัยในพื้นที่ป่า พวกเขามีความจำเป็นมากกว่า คือ ใช้ทำกิน หลายครัวเรือนมีความชอบธรรมมากกว่า กรณีอยู่มาก่อนประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติ ขณะที่นายทุน ผู้มีอำนาจ บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติ หรือ ป่าสงวนฯ เพื่อทำเป็นบ้านพักตากอากาศ เอาไว้เสพสุขจากธรรมชาติ

เมื่อมีกรณีนายตำรวจใหญ่ร่วมกับพวกตกเป็นผู้ต้องสงสัยอย่างนี้แล้ว สิ่งหนึ่งที่หลายคนจับตามอง คงหนีไม่พ้น จะเป็น “มวยล้ม” ต้มคนดู อย่างหลายกรณีที่ผ่านมาหรือไม่ ขณะที่ชาวบ้านไม่รู้เข้าไปนอนอยู่ในคุกก็คนแล้ว

นี่คือ กรณีรุกพื้นที่ป่าเหมือนกัน แต่ทำไมมันเหลื่อมล้ำกันเหลือเกินไม่รู้